

TẬP TRUNG NÂNG CAO...

(Tiếp theo trang 1)

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Chính vì thế, chỉ số PCI của tỉnh trong những năm qua có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng với số điểm năm 2017

là 61,97 điểm; xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố của cả nước (ở nhóm khá); xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng; tăng 4,25 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2016. Mặc dù đã được cải thiện song việc triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: thứ bậc của các chỉ số thành phần tăng, giảm thiếu ổn định; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa được tự giác; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện từng chỉ số thành phần nói riêng cũng như chỉ số PCI của tỉnh nói chung.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần có được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó tập trung vào quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ và các loại hình kinh doanh khác; khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Thái Bình đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, sẽ thành lập các hội doanh nghiệp thành viên, từ đó tạo nên tiếng nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh; xem xét thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức định kỳ việc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp; nghiên cứu việc thành lập trung tâm văn hóa hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư

vào tỉnh; thành lập tổ tư vấn về chỉ số PCI nhằm theo dõi, đánh giá và kiểm soát quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện phương án sáp nhập các trường vào Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình; thiết lập bộ hồ sơ pháp lý cho các loại hình doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các doanh nghiệp; tích cực học hỏi kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các địa phương trong cả nước; kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

TAI NẠN GIAO THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác trật tự ATGT quý I/2019, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý I/2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng bảo đảm trật tự ATGT, nhiều hoạt động bảo đảm trật tự ATGT đã được triển khai. Thời gian trước, trong và sau

tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên địa bàn các huyện, thành phố cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông từng bước được kiểm chế trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/3/2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông đường bộ giảm 4 vụ, giảm 6 người chết, giảm 2 người bị thương. Giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra vụ tai nạn nào. Thực hiện Công điện số 08/

CB-UBND ngày 7/12/2017 của UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã giải tỏa 8 điểm ùn tắc giao thông; xử 30 vụ, giải tỏa 115m² lều quán, mái che, mái vẩy; thu, tháo dỡ 173 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng khác; giải tỏa 18 hộ bán hàng rong, vận động các hộ dân tự thu đủ 55 biển quảng cáo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT từ đầu năm đến nay. Bên cạnh những kết quả đạt

được, hiện nay vẫn còn không ít trường hợp tham gia giao thông không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tại một số địa phương, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi buôn bán đồ ăn, đồ uống, gây cản trở, mất trật tự ATGT đường bộ. Việc chiếm tư, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự ATGT vẫn chưa triệt để, chưa đủ mạnh để thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, các ngành, các địa phương tiếp tục

làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông. Các địa phương khẩn trương ra quân giải tỏa, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc và xe ô tô chở quá tải. Đồng thời, rà soát lại các tuyến đường, hệ thống biển báo, lắp đặt bổ sung hoặc tháo dỡ các biển cấm đúng, cấm đổ cho phù hợp với yêu cầu thực tế...

PHẠM HƯNG

**HƯNG HÀ
300ha lúa xuân nhiễm bệnh đạo ôn**

Qua điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay, 300ha lúa xuân ở Hưng Hà bị nhiễm bệnh đạo ôn với tỷ lệ bệnh từ 2 - 3%, nơi cao 10 - 20%, cục bộ 40 - 50%. Bệnh đạo ôn chủ yếu tập trung ở các xã như Đông Đô, Tây Đô, Diệp Dương, Hòa Tiến, Canh Tân, Tân Hòa, Minh Tân, Văn Cẩm, Hồng Lĩnh... Bên cạnh đó, rầy các loại lúa 1 bắt đầu nở, mật độ rầy nơi cao 300 - 500 con/m². Dự báo mật độ rầy tiếp tục gia tăng từ cuối tháng 3 - đầu tháng 4. Để bảo vệ lúa xuân, ngành chuyên môn huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Khi ruộng bị bệnh từ 3 - 5% trở lên khuyến cáo nông dân phun phòng, trừ kịp thời. Những ruộng bị bệnh nặng đã phun thuốc nồng dân cần kiểm tra, nếu còn xuất hiện vết mới thì phun lại cách lần phun trước từ 5 - 7 ngày. Nếu sau phun 4 giờ gặp mưa thì phải phun lại. Đối với những ruộng bị bệnh cần giữ nước hợp lý, không bón đạm đơn, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay chỉ dùng thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn, không dùng hỗn hợp với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Đối với bệnh lùn sọc đen, khuyến cáo nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, phun trừ rầy khi mật độ trên 800 con/m². Đồng thời, kiểm tra đồng ruộng phát hiện thấy các khóm lúa có biểu hiện thấp lùn, xoắn lá, rẽ ngắt thì tiến hành nhổ bỏ tiêu hủy.

MAI THÚ

**HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Ra quân phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi**

Chiều ngày 22/3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng ra quân phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Đông Dương và xã Liên Giang (Đông Hưng).

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống bệnh dịch, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã trích quỹ nhân đạo mua 4 tấn vôi đồng thời huy động lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ tổ chức rắc vôi tiêu độc, khử trùng tại một số tuyến đường của xã Đông Dương và xã Liên Giang. Tính đến ngày 22/3, Đông Dương là xã chưa công bố có bệnh dịch còn xã Liên Giang đã ghi nhận 18 hộ phát hiện lợn mắc bệnh và tiến hành



Tình nguyện viên chữ thập đỏ và cán bộ, nhân dân xã Liên Giang (Đông Hưng) rắc vôi khử trùng tại một số tuyến đường trong xã.

tiêu hủy lợn với tổng trọng lượng hơn 14 tấn lợn.

Cùng với công tác vệ sinh, khử trùng, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng và các xã còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của

người dân về phòng, chống, đẩy lùi bệnh dịch, khuyến cáo người dân bệnh dịch tả lợn châu Phi không lịch sang người, không quay lưng với sản phẩm thịt lợn an toàn.

NHƯ HOÀNG

**NGÀY CHẠY OLYMPIC
Lan tỏa tinh thần luyện tập thể thao**

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thường niên diễn ra đồng loạt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hưởng ứng sự kiện này, các huyện, thành phố trong tỉnh đã phát động ngày chạy Olympic đồng thời gắn với nhiều hoạt động thể thao như: giải việt dã, hội khỏe Phù Đổng. Với mục tiêu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, ngày chạy Olympic đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân.



Đoàn viên thanh niên huyện Tiên Hải hưởng ứng ngày chạy Olympic.

Nếu như những năm trước, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức với quy mô còn nhỏ lẻ, rời rạc thì đến năm 2015, ngày chạy Olympic đã diễn ra đồng loạt ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với số lượng người tham gia đông đảo. Gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân còn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Sự phát triển của ngày chạy Olympic đã góp phần tạo nên thói quen luyện tập thể dục thể thao cho mọi người, trở thành phong trào quần chúng có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Tại Thái Bình, những ngày tháng 3/2019, không khí của ngày chạy Olympic diễn ra sôi nổi ở tất cả các huyện, thành phố. Dù quãng đường chạy mỗi nơi một khác, thành phần tham gia và cách tổ chức không giống nhau nhưng cái chung lớn nhất của ngày chạy Olympic là sự hưởng ứng tích cực của người dân ở mọi lứa tuổi. Không phân biệt già trẻ, gái trai, lớn, nhỏ, tất cả đều tham gia chạy để góp phần rèn luyện sức khỏe và làm lan tỏa tinh thần thể dục thể thao tới cộng đồng.

Tiến Hải là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Dù thời tiết lạnh, có mưa nhỏ song ngày từ sáng sớm, hơn 1.200 người là cán bộ, công nhân, người lao động, học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân trong huyện đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện để tham gia sự kiện. Ai cũng hào hứng, phấn khởi khi

thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Gắn với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn tổ chức giải việt dã và hội khỏe Phù Đổng năm 2019. Bùi Tân Minh Long, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu

học Nam Hồng chia sẻ: Lần đầu tiên được tham gia lễ phát động ngày chạy Olympic và giải việt dã huyện em khá hồi hộp. Dù lúc ở trường được thầy cô kể qua về ngày chạy Olympic nhưng khi đến đây với không khí náo nhiệt và sôi động em thấy càng vui hơn. Hưởng ứng

HOÀNG LANH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

"nghiêm cấm việc làm rập dằm dưới lòng đường các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện" và tại Công văn số 703/UBND-CTXDGT ngày 28/02/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: "tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân".

Tuy nhiên, ngày 17/3/2019 trên tuyến đường tỉnh 458 (đường 39B), đoạn qua thôn Kim xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, đoạn qua xã Quang Bình và thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương vẫn còn nhiều trường hợp làm rập dằm dưới lòng đường (đã phát trên sông truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, chương trình thời sự 19 giờ 45 phút ngày 17/3/2019); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra các trường hợp vi phạm nêu trên.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/01/2019, Công văn số 703/UBND-CTXDGT ngày 28/02/2019 và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp dựng rập, tốp dằm dưới lòng đường.

Nhận Công văn này, yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Kiểm tra công tác...

(Tiếp theo trang 1)

xã Văn Trường nhanh chóng khoanh vùng ổ dịch, thực hiện quyết liệt các biện pháp dập dịch cũng như không chế không để dịch lây lan. Huy động nhân lực, vật lực thực hiện chốt chặn, kiểm soát, kiểm dịch các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn ra vào địa bàn. Thực hiện rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình đàn lợn trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện nghiêm quy trình tiêu độc, khử trùng, chắn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn cho đàn lợn.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp thu, bổ sung các ý kiến, kiến nghị xây dựng báo cáo chính trị ngắn gọn, súc tích, khái quát kết quả công tác mặt trận đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Đồng chí đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 để Đại hội thực sự là một sự kiện hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiến toàn chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ các huyện, thành phố.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

và những thuận lợi khi tham gia chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự năng động, tích cực của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trong công tác hợp tác quốc tế để sinh viên có thêm nhiều cơ hội nhận học bổng và việc làm; đề nghị nhà trường tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để phát huy tốt quá đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế để tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần dân các em sinh viên nắm bắt cơ hội, nỗ lực học tập tốt. Đồng thời, chúc mừng các em được nhận học bổng toàn phần chuẩn bị sang Nhật học tập và làm việc, đề nghị các em phát huy kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; các Nghị quyết số 02, 03, 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

**HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI
Tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái"**

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), chiều ngày 22/3, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái" và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Tiểu học, THCS xã Đông Cơ (Tiền Hải).

Chương trình "Vòng tay nhân ái" có nhiều hoạt động ngoại khóa, trò chơi bổ ích, thiết thực đối với học sinh như: thủ sắc làm họa sĩ, tô tranh đúng màu, đá bóng vào giỏ, ném vòng... tạo cho các em có thời gian thư giãn, vui vẻ sau giờ học tập. Nhân dịp này, Huyện đoàn Tiên Hải, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học, THCS xã Đông Cơ. Đây là nguồn động viên, sự khích lệ kịp thời, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với các em.

MANH THẮNG